
รายการส ารวจความพึงพอใจ ระดบั
[ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด(23-24/12/62)] 4.06
[กิจกรรมการเดินพาเหรด มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.97
[จ านวนชนิดกีฬามีความเหมาะสมเพียงใด] 3.99
[สถานที่จัดการแข่งขันกีฬามีความเหมาะสมเพียงใด] 4.21
[ชุดกีฬา(เส้ือ)ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามีความเหมาะสมเพียงใด] 4.09
[ตารางการแข่งขัน มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.97
[การแบ่งสี(แบ่งทีม) มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.84
[ความเที่ยงตรงของกรรมการตัดสิน มีความเหมาะสมเพียงใด] 4.26

[ท่านคิดวา่หลังจากการแข่งขันกีฬา สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกก าลังกายมากขึน้เพียงใด] 4.01

[ท่านคิดวา่หลังจากการแข่งขันกีฬา สามารถส่งผลให้บุคลากร มีความสัมพันธก์ันภายในองค์กร มากขึน้] 4.11
[ท่านคิดวา่ภาพรวมของการจัดกิจกรรม] 3.94
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [สถานที่จัดงานเล้ียงมีความเหมาะสมเพียงใด] 3.94
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด] 3.84
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [รูปแบบกิจกรรมอาหารเหมาะสมเพียงใด(โต๊ะจีน)] 3.54

ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [รูปแบบการจัดที่นั่งเหมาะสมเพียงใด(รวมคูปองแลกอาหาร)] 3.20
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [สถานที่จอดรถ มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.96
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [ห้องน้ า มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.46
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [แสงสวา่งภายในงานเล้ียง มีความเหมาะสมเพียงใด] 3.24
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [กิจกรรมการแจกของรางวลับนเวท]ี 3.70
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [กิจกรรมการแสดงบนเวท(ีดนตรี/พิธกีร)] 3.56
ความคิดเห็นเกีย่วกับกิจกรรมงานเล้ียง [ท่านคิดวา่ภาพรวมของการจัดกิจกรรมงานเล้ียง] 3.60

ระดบั 3.83
คิดเป็นรอ้ยละ 76.60

ความคิดเห็นเพิ่มเติม(ทั้งโครงการ)

1.ควรทีการแบ่งสีมากกวา่นี้ เนื่องจากนักกีฬามารวมกันมากเกินไป ไม่สมดุล
2.สีเส้ือควรแบ่งสีให้แตกต่างกันชัดแจนกวา่นี้
3.แบบเส้ือสวยมากชอบครับ
4.ถ้าจัดในวนัที่ไม่มีการเรียนการสอน น่าจะมีคนเข้าร่วมมากกวา่นี้ หรือเสนอให้มีการปิดการเรียนการสอน
 1 วนั และหรือจัดในวนัพุธ จะได้ไม่กะทบการเรียนมากเกินไป

สรปุผลความพึงพอใจในกิจกรรมสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563



ด้านกีฬา
1. ถ้าเล่นตอนเย็น ก็คาดวา่ ไม่กระทบต่อการท างาน ดังนั้นอาจเพิ่มเวลาได้มากขึน้
2. กิจกรรมสร้างเพิ่ม สงเสริมความสามัคคี พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้งเร่ืองกีฬา และเร่ือง
งาน 
ด้านงานเล้ียง
- การแจกคูปอง ควรมีความยืดหยุน่มากกวา่นี้ 6-7-8 ควรเปิดโต๊ะได้ หรือ ใครที่มากับผู้ติดตามก็ควรมีคุ
ปองให้ผู้ติดตาม ชัดเจน (ไม่ดูวา่ผู้ติดตามเป็นส่วนเกิน ทั้งที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว)
จะเห็นวา่ ปีนี้ จ านวนผู้ติดตามน้อยมาก
- ห้องน้ าไม่ได้เปิดห้องน้ าตึกรองรับ หรือแจ้งให้ชัดเจน วา่ควรเข้าที่ไหน
- อาหารอร่อย
- แสงสวา่งน้อยไปนิด
- บนเวที ไม่สนุกเท่ากิจกรรมที่ผู้ชมมีส่วนร่วม การมอบรางวลัเป็นส่ิงที่ดี แต่ไม่ใช่งานแจกของ ให้มากิน 
รับรางวลั กลับบ้าน น่าจะมีกิจกรรมที่ท าให้ประทับใจและพูดต่อวา่ปีที่แล้วสนุก ไม่ใช่สนุกแค่คนได้ของ
รางวลั

ดีมากๆครับ
ปานกลาง
กิจกรรมดี

ในส่วนของงานเลี้ยงกลางคืนควรมดีนตรรี าวง เพ่ือสรา้งความสนุกสนาน มากกว่าการรอ้งคาราโอเกะ

 - สมควรแก้ไขแสงสวา่งในยามค่ าคืน และเร่ืองคูปองอาหาร ถ้ามีผู้ติดตาม(เด็กๆ) ควรให้คูปองเพิ่ม ตาม
จ านวน ถ้ารอครบ 8 ใบ อาหารออก ครอบครัวที่มาร่วมก้จกรรม หลายๆคนมต้องกลับ เพราะไม่มีตูปอง
ให้ลูก และ ภรยา

 - เพิ่มแสงสวา่ง และกิจกรรมแสดงบนเวที

 - ปีที่แล้วคนที่ไม่ได้มาร่วมก็ได้รับการแจกเส้ือ แต่ปีนี้ไม่ได้ คนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะมีงาน
รับผิดชอบ การแจกเส้ือคือขวญัก าลังใจอย่างหนึ่ง แต่ปีนี้บางหน่วยงานไม่ได้มาร่วมงาน ยังได้รับเส้ือ คิดวา่
ไม่เท่าเทียมกัน

1.วงดนตรีเล่นเพลงเยอะเกินไป เนื่องจากงานเล้ียงเร่ิมช้า . อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมงานเล้ียง ต้องรีบกลับ
บ้าน เพราะต้องเตรียมท างานในวนัรุ่งขึน้ และรอจับรางวลั . แต่วงดนตรีเล่นเพลงนานเกินไป .ท าให้
เสียเวลา และกิจกรรมเล่ือนไปดึกขึน้

2.อาหารมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อจ านวนคนที่นั่งร่วมโต๊ะ

โต๊ะจีนควรเปิดแบบเสรีไม่ต้องมีการจับให้ได้ 8 คนแล้วค่อยออกอาหาร เนื่องจากอาจารย์บางท่านขับรถ
มาจากราชบุรีเพื่อเข้าร่วมงาน แต่เนื่องจากรวมคนได้แค่ 5 คน อาหารก็ไม่สามารถออกได้เลยได้แค่ด่ืมน้ า 
และต้องขับรถกลับ



ปีนี้บุคลากรไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในปีถัดไปอยากให้เพิ่มอยูใ่นภาระงานด้วยน่าจะดีไม่อยากให้
เป็นแค่การจัดงานประจ าปีแล้วผ่านไป..อยากให้ค านึงถึงวา่จัดงานสัมพันธแ์ล้วได้สัมพันธใ์นเร่ืองใดบ้าง..
ควรเพิ่มกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกคนเช่นกีฬาพื้นบ้านซ่ึงถ้าเป็นกีฬาสากลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถนัด..
อยากให้กระตุ้นถึงความส าคัญของการจัดงานให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันมากกวา่นี้

การจัดโต๊ะงานเล้ียงไม่เหมาะสม ท าให้อาจารย์หลายท่านมางานแล้วกลับทันที เนื่องจากติดเง่ือนไขเร่ือง
คูปอง ซ่ึงไม่ควรต้ังเกณฑ์สูงขนานนั้น เนื่องจากบางโต๊ะมีผู้ติดตามเกิน 2 คน

กติกาบางอย่างในงานเล้ียงต้องแจ้งก่อน มาแล้วไม่ได้กินลูกๆแย่ ดึกเกินไป

ปรับปรุง

ไม่ควรแจกคูปอง เพราะท าให้โต๊ะที่ไม่มีคูปองครบ 8 ใบ ต้องรอนาน เห็นวา่ 6-7 ก็ควรออกอาหารได้แล้ว

การจัดจ านวนคนกับโต๊ะ อาจจะลดหย่อยได้บ้าง เพราะบางท่านมีผู้ติดตามมา รวมแล้วเกิน8 ท่านแต่ไม่
สามารถมีคูปองครบ8 ท าให้ไม่ได้รับประทานอาหาร สุดท้ายก็ต้องกลับก่อนเพราะคนไม่ครบ ซ่ึงผลสรุป
โต๊ะจีนก็เหลือมาก น่าจะมีการอลุมอล่วยให้ได้บ้าง ส าหรับคนที่มีลูกมาด้วย

อาหารอร่อยมากๆดีกวา่ทุกๆปีที่เคยจัด
รูปแบบการจัดเล้ียงแปลกใหม่ท าให้ได้รู้จักกันมากขึน้


